
Ano ang pagkakaiba ng relihiyon ng
Allah at mga kaugalian ng mga tao?

Mayroong tinatawag na likas na batas o tamang pag-iisip, kaya ang lahat ng bagay na
lohikal at tumutugma sa likas na batas at wastong pag-iisip ay mula sa Allah, at ang
lahat ng komplikado ay mula sa tao.

Halimbawa:

Kung sasabihin sa atin ng isang tagapagturo ng Islam, Kristiyanismo, Hinduismo, o
anumang relihiyon, na ang uniberso ay may isang tagalikha na walang kapantay,
walang anak, hindi nagiging tao o hayop o bato o idolo, at kailangan nating sambahin
Siya lamang at maghanap ng tulong sa Kanya sa oras ng kagipitan, ito ay tunay na
relihiyon ng Allah. Ngunit kung sasabihin sa atin ng isang tagapagturo na ang Allah
ay maaaring magpakita sa anumang kilalang anyo ng tao, at kailangan nating
sambahin Siya sa pamamagitan ng sinuman o propeta o pari o santo; ito ay mula sa tao.

Ang relihiyon ng Allah ay malinaw at lohikal, at walang palaisipan. Kung ang
sinumang tagapagturo ay susubukang kumbinsihin ang sinuman na si Propeta
Muhammad (sumakabilang-buhay) ay Diyos at dapat Siyang sambahin, ang
tagapagturo ay kinakailangang magsagawa ng malaking pagsisikap upang
kumbinsihin siya, at hindi siya kailanman makakumbinsi. Maaaring magtanong siya,
"Paano magiging Diyos si Propeta Muhammad na kumakain at umiinom tulad
natin?" Maaaring matapos sa tagapagturo na sabihin, "Hindi ka naniwala dahil ito ay
isang palaisipan at hindi mauunawaan hanggang sa makatagpo ka ng Diyos." Gaya ng
ginagawa ng marami ngayon sa pagbibigay ng katuwiran sa pagsamba kay Kristo,
Buddha, at iba pa. Ang halimbawang ito ay nagpapatunay na ang tunay na relihiyon
ng Allah ay dapat walang palaisipan, at ang mga palaisipan ay nagmumula lamang sa
tao.

Ang relihiyon ng Allah ay libre, lahat ay may kalayaan na magdasal at sumamba sa
mga bahay ng Allah nang hindi kinakailangang magbayad ng membership fee
upang makasamba doon. Ngunit kung sila ay pinipilit na magparehistro at magbayad
para sa anumang bahay-sambahan upang makasamba, ito ay mula sa tao. Ngunit kung
sasabihin ng tagapagturo na kailangan nilang magbigay ng kawanggawa para



direktang makatulong sa mga tao, ito ay mula sa relihiyon ng Allah.

Sa relihiyon ng Allah, ang lahat ay pantay-pantay, walang pagkakaiba sa pagitan ng
Arabo at hindi-Arabo, puti at itim maliban sa takwa. Kung ang ilan ay itinuturing na
ang isang moske o simbahan o templo ay para lamang sa puti at ang itim ay may
hiwalay na lugar, ito ay mula sa tao.

Ang paggalang sa babae at pagpapataas ng kanyang katayuan ay mula sa Allah,
ngunit ang pang-aapi sa babae ay mula sa tao. Kung ang babae ay inaapi sa isang
bansa, tulad ng sa Hinduismo, Budismo, o Kristiyanismo sa parehong bansa. Ito ay
kultura ng mga tao at walang kinalaman sa tunay na relihiyon ng Allah.

Ang tunay na relihiyon ng Diyos ay palaging tumutugma at nagtutugma sa
kalikasan ng tao. Halimbawa, ang sinumang naninigarilyo o umiinom ng alak ay
palaging humihiling sa kanilang mga anak na iwasan ang pag-inom ng alak at
paninigarilyo dahil sa kanilang malalim na paniniwala sa panganib nito sa kalusugan
at lipunan. Kapag ipinagbabawal ng relihiyon ang alak, ito ay tunay na utos mula sa
Diyos. Subalit kung ipinagbabawal ang gatas, halimbawa, ito ay walang lohika ayon sa
ating pang-unawa, sapagkat alam ng lahat na ang gatas ay kapaki-pakinabang sa
kalusugan; kaya't hindi ito ipinagbabawal ng relihiyon. Ang awa at kabaitan ng
Diyos sa Kanyang mga nilalang ay makikita sa pagpapahintulot sa atin na kumain ng
mga magaganda at pagbabawal sa atin ng mga masama.

Ang takip sa ulo para sa mga babae at ang pagiging mahinahon ng mga lalaki at
babae, halimbawa, ay mga utos mula sa Diyos, ngunit ang mga detalye ng kulay at
disenyo ay mula sa tao. Ang isang rural na Chinese na hindi naniniwala sa Diyos at
isang rural na Kristiyanang Swiss ay sumusunod sa takip sa ulo batay sa likas na
pagiging mahinahon.

Ang terorismo, halimbawa, ay laganap sa iba't ibang anyo sa buong mundo sa mga
sektang mula sa lahat ng relihiyon. May mga grupong Kristiyano sa Africa at sa iba
pang bahagi ng mundo na pumatay at nagsasagawa ng mga pinakamasahol na uri ng
pang-aapi at karahasan sa ngalan ng relihiyon at ng Diyos, na bumubuo ng 4% ng
kabuuang populasyon ng Kristiyano sa mundo. Samantalang ang mga nagsasagawa ng
terorismo sa ngalan ng Islam ay bumubuo ng 0.01% ng kabuuang populasyon ng
Muslim, at hindi lamang iyon, kundi ang terorismo ay laganap din sa mga sekta ng



Buddhism, Hinduismo, at iba pang relihiyon.

Sa ganitong paraan, maaari nating maibukod ang tama mula sa mali bago natin
basahin ang anumang relihiyosong aklat.
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